

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้สำหรับสัญญาก่อสร้าง เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

การรับรู้รายได้สำหรับสัญญาก่อสร้าง

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19 เรื่องการรับรู้รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องการประมาณการบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งตามระดับความคืบหน้าของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้รายได้เนื่องจาก

1. การรับรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา การเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติระหว่างวิธีปัจจัยนำเข้า และวิธีผลผลิต การประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้สำหรับโครงการที่บันทึกรายได้ตามวิธีปัจจัยนำเข้า
2. รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 675.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นร้อยละ 63 ของรายได้รวมในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีทางบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ตามสัญญา และการจัดทำงบประมาณต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละโครงการ รวมไปถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้

ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาที่ทำการสุ่มตรวจสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ขั้นตอนในการกำหนดราคาของรายการ การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา และการเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

ข้าพเจ้าสุ่มตรวจการรับรู้รายได้จากงานโครงการสัญญาก่อสร้างตามวิธีปัจจัยนำเข้าและวิธีผลผลิตตามลำดับ โดยวิธีดังต่อไปนี้

1) วิธีปัจจัยนำเข้า

- ตรวจสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปีเพื่อประเมินว่าการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้

2) วิธีผลผลิต

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการคำนวณอัตราส่วนงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า ได้แก่ เอกสารการรับงานจากลูกค้า
- ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้

ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตั้งประมาณการผลขาดทุนของงานโครงการ โดยเปรียบเทียบราคาตามสัญญาของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงอ่านสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากงานโครงการสัญญาก่อสร้างมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมตามเอกสารหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

หนัทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
 กรุงเทพมหานคร
 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	253,417,561	497,436,779	29,586,766	325,626,470
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11	343,624,086	514,573,805	63,507,348	208,347,787
ลูกหนี้การค้าระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี		1,498,660	1,346,323	1,498,660	1,346,323
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	11	103,777,497	169,462,902	23,281,284	89,716,911
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	31,220,000	7,600,000	58,220,000	7,600,000
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		-	1,099,730	-	1,099,730
สินค้าคงเหลือ	12	126,854,986	156,409,386	37,682,191	101,062,391
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14	62,610,787	57,109,428	12,624,914	1,496,130
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		923,003,577	1,405,038,353	226,401,163	736,295,742
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	15	107,069,199	108,361,907	34,132,599	27,925,307
ลูกหนี้การค้าระยะยาว		2,123,105	3,253,617	2,123,105	3,253,617
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	18	-	-	996,866,044	925,866,469
เงินลงทุนในบริษัทรวม	17	21,436,476	26,459,946	24,427,151	39,935,345
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17	222,918,775	235,991,513	306,224,815	306,224,815
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	190,874,847	189,153,476	190,874,847	189,153,476
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		44,057,579	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19	89,510,823	99,548,048	62,703,818	57,363,535
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	166,702,557	230,046,657	85,362,897	92,318,629
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	20	769,908,441	766,048,397	188,749,544	217,680,466
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21	6,738,066	8,460,395	1,441,110	2,111,872
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	56,668,346	60,013,251	371,875	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		79,198,161	69,221,176	32,481,574	31,884,167
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,757,206,375	1,796,558,383	1,925,759,379	1,893,717,698
รวมสินทรัพย์		2,680,209,952	3,201,596,736	2,152,160,542	2,630,013,440

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีญาพรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	23	182,403,903	465,979,586	50,008,857	325,005,353
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	24	372,996,185	367,045,767	123,327,259	183,474,804
เจ้าหนี้การค้าระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี		2,962,938	3,409,833	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	23	58,199,203	56,734,274	692,971	660,069
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	15,053,000	21,893,715	15,053,000	21,893,715
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	5,818,487	-	53,864
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25	24,319,444	40,154,570	4,006,812	12,941,117
รวมหนี้สินหมุนเวียน		655,934,673	961,036,232	193,088,899	544,028,922
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	23	-	15,053,000	-	15,053,000
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		229,350,819	240,232,255	-	-
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว		2,358,915	4,729,746	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	23	25,548,268	81,505,594	5,920,662	6,613,633
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	26	46,285,116	39,078,606	13,616,408	12,600,077
ประมาณการคาร์บอน		8,982,127	8,579,983	5,298,989	5,097,162
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	-	4,386,537	-	4,386,537
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		16,258,584	15,971,574	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		328,783,829	409,537,295	24,836,059	43,750,409
รวมหนี้สิน		984,718,502	1,370,573,527	217,924,958	587,779,331

กรรมการ

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	27			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 1,132,227,419 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :				
หุ้นสามัญจำนวน 1,250,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท)	566,113,710	625,000,000	566,113,710	625,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 1,132,227,419 หุ้น				
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	566,113,710	566,113,710	566,113,710	566,113,710
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	27	1,341,061,548	1,341,061,548	1,341,061,548
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้				
การควบคุมเดียวกัน		(11,884,999)	(11,884,999)	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		1,836,570	1,836,570	-
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย		43,114,592	42,694,664	-
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	28	62,500,000	62,500,000	62,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(308,030,347)	(172,513,569)	(35,439,674)
องค์กรประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		537,825	524,779	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,695,248,899	1,830,332,703	1,934,235,584
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		242,551	690,506	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,695,491,450	1,831,023,209	1,934,235,584
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,680,209,952	3,201,596,736	2,152,160,542

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรีญาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอนอลล์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขาย	63,191,902	171,867,416	5,029,650	124,848,930
รายได้จากการให้บริการ	675,783,174	1,151,261,090	284,359,104	592,540,490
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	333,670,893	234,415,773	42,126,864	53,900,795
รวมรายได้	1,072,645,969	1,557,544,279	331,515,618	771,290,215
ต้นทุน				
ต้นทุนขาย	(49,726,124)	(140,256,350)	(4,618,752)	(106,969,350)
ต้นทุนจากการให้บริการ	(617,445,982)	(1,042,069,541)	(329,777,556)	(706,799,130)
ต้นทุนการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	(323,676,378)	(276,946,657)	(62,103,486)	(95,466,389)
รวมต้นทุน	(990,848,484)	(1,459,272,548)	(396,499,794)	(909,234,869)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	81,797,485	98,271,731	(64,984,176)	(137,944,654)
รายได้อื่น	29	27,414,369	535,407,591	39,822,483
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(67,028,263)	(83,738,232)	(20,753,207)	(34,223,077)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(153,063,888)	(158,710,660)	(60,414,549)	(72,360,376)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	13,464,865	3,310,382	1,986,140	(272,846)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	(5,036,516)	(12,983,589)	-
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17	(13,026,491)	13,974,742	-
ต้นทุนทางการเงิน	30	(15,975,153)	(31,655,574)	(7,933,578)
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้	(131,453,592)	363,876,391	(112,276,887)	333,301,713
ภาษีเงินได้	32	(1,841,321)	(94,190,619)	4,662,402
(ขาดทุน)กำไรสำหรับปี	(133,294,913)	269,685,772	(107,614,485)	264,956,782
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมและ				
เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	17	(46,247)	718,477	-
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี		(2,203,645)	(384,040)	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(2,249,892)	718,477	(384,040)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	17	13,046	138,712	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	13,046	138,712	-	-
(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(2,236,846)	857,189	(384,040)	-
(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(135,531,759)	270,542,961	(107,998,525)	264,956,782

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปัน(ขาดทุน)กำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(133,267,030)	267,425,600	(107,614,485)	264,956,782
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(27,883)	2,260,172	-	-
	<u>(133,294,913)</u>	<u>269,685,772</u>	<u>(107,614,485)</u>	<u>264,956,782</u>
การแบ่งปัน(ขาดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(135,503,732)	268,282,789	(107,998,525)	264,956,782
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(28,027)	2,260,172	-	-
	<u>(135,531,759)</u>	<u>270,542,961</u>	<u>(107,998,525)</u>	<u>264,956,782</u>
(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้น				
(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	33	(0.12)	0.26	(0.10)
		<u>0.26</u>	<u>(0.10)</u>	<u>0.26</u>

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม														
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่										ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน		กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย			รวม	
			จากการรวม	จากการจ่ายโดยใช้	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง	ส่วนแบ่งกำไร	รวมส่วนของ	ก่อนการรวมธุรกิจ	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวมส่วนได้เสีย			
			จากกิจการ	จ่ายโดย	สัดส่วน	ยังไม่ได้จัดสรร	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้เป็นเจ้าของ	ภายใต้การ	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	509,502,100	1,058,003,500	4,605,502	1,836,570	42,694,664	55,000,000	(331,275,186)	386,067	1,340,753,217	(6,398,342)	143,811	(6,254,531)	1,334,498,686	
การเพิ่มทุน	27	56,611,610	283,058,048	-	-	-	-	-	339,669,658	-	-	-	339,669,658	
การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	13,750,000	-	13,750,000	13,750,000	
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	-	-	(101,882,460)	-	(101,882,460)	-	-	-	(101,882,460)	
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(674)	(674)	(674)	
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	28	-	-	-	-	7,500,000	(7,500,000)	-	-	-	-	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	268,144,077	138,712	268,282,789	1,914,998	345,174	2,260,172	270,542,961	
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		-	-	(16,490,501)	-	-	-	-	(16,490,501)	(9,266,656)	202,195	(9,064,461)	(25,554,962)	
ยอดคงเหลือสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	566,113,710	1,341,061,548	(11,884,999)	1,836,570	42,694,664	62,500,000	(172,513,569)	524,779	1,830,332,703	-	690,506	690,506	1,831,023,209	
ยอดยกมาต้นปีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	566,113,710	1,341,061,548	(11,884,999)	1,836,570	42,694,664	62,500,000	(172,513,569)	524,779	1,830,332,703	-	690,506	690,506	1,831,023,209	
การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	18	-	-	-	-	419,928	-	-	419,928	-	(419,928)	(419,928)	-	
(ขาดทุน) กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	(135,516,778)	13,046	(135,503,732)	-	(28,027)	(28,027)	(135,531,759)	
ยอดคงเหลือสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	566,113,710	1,341,061,548	(11,884,999)	1,836,570	43,114,592	62,500,000	(308,030,347)	537,825	1,695,248,899	-	242,551	242,551	1,695,491,450	

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)		รวม	
			จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	509,502,100	1,058,003,500	55,000,000	(83,015,471)	1,539,490,129	
การเพิ่มทุน	27 56,611,610	283,058,048	-	-	339,669,658	
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	28 -	-	7,500,000	(7,500,000)	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(101,882,460)	(101,882,460)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	264,956,782	264,956,782	
ยอดคงเหลือสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	566,113,710	1,341,061,548	62,500,000	72,558,851	2,042,234,109	
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	566,113,710	1,341,061,548	62,500,000	72,558,851	2,042,234,109	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(107,998,525)	(107,998,525)	
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	566,113,710	1,341,061,548	62,500,000	(35,439,674)	1,934,235,584	

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอแอลที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้	(131,453,592)	363,876,391	(112,276,887)	333,301,713
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์	19	12,973,292	13,486,852	3,459,632
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	20	63,239,423	60,518,472	28,205,824
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	16	82,069,251	85,729,198	17,841,125
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21	1,802,658	1,958,373	456,797
ค่าเผื่อผลขาดทุนคาดว่าจะเกิดขึ้น	11	11,967,043	606,720	988,561
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)	11	18,824,857	(7,307,367)	2,382,130
กลับรายการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	(1,721,371)	(8,302,720)	(1,721,371)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	29	-	(89,277,431)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	19	110,289	6,706,043	8,677
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	20	750,508	18,104,880	750,508
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21	299,684	10,677	247,318
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	-	-	15,508,194
ดอกเบี้ยรับ		(11,571,368)	(11,910,518)	(11,794,938)
ดอกเบี้ยจ่าย	30	15,975,153	31,655,574	7,933,578
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)		(11,570,009)	(1,696,769)	293,600
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		1,771,860	-	594,126
เงินปันผลรับ		-	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		8,142,743	10,125,774	2,229,196
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	5,036,516	12,983,589	-
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17	13,026,491	(13,974,742)	-
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		159,751,560	(298,850,195)	129,620,895
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว		978,175	23,483,332	978,175
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		46,860,548	(50,196,166)	64,053,497
- สินค้าคงเหลือ		41,124,409	311,487,277	63,086,600
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,734,396	92,360,718	(2,315,228)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(9,976,985)	1,049,801	(597,407)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		3,937,274	(4,687,131)	(59,940,036)
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		(10,881,436)	240,232,255	-
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(15,835,126)	(16,725,043)	(8,934,305)
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว		(2,817,726)	8,139,579	-
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		287,010	500,395	-
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(3,690,789)	(2,689,188)	(1,692,915)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน		305,144,738	777,398,630	139,365,346
หัก ดอกเบี้ยจ่าย		(15,900,296)	(37,985,429)	(7,941,931)
จ่ายภาษีเงินได้		(28,826,104)	(28,855,286)	(9,461,546)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		260,418,338	710,557,915	121,961,869

กรรมการ

นายปยุต ภูากุลวงศ์

กรรมการ

นางสาว ปรียาพรรณ ภูากุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอแอลที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	1,099,730	(258,756)	1,099,730	(258,756)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(30,388,077)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	19 (16,715,858)	(23,782,121)	(8,808,592)	(5,352,971)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	20 (67,849,975)	(228,120,207)	(25,410)	(9,361,532)
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	(10,885,393)	(25,632,139)	(10,885,393)	(22,223,160)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21 (380,013)	(118,951)	(33,353)	(21,399)
เงินสดรับจาก(จ่ายเพื่อ)เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค่าประกัน	1,292,708	(39,284,136)	(6,207,292)	(136)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	18 -	-	(93,499,575)	(100,000,000)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	18 -	-	22,500,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจภายใต้				
การควบคุมเดียวกัน	-	(25,554,962)	-	(25,554,962)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า	17 -	(269,010,000)	-	(269,010,000)
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34 (35,620,000)	(142,100,000)	(79,620,000)	(315,100,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34 12,000,000	276,000,000	29,000,000	487,500,000
เงินสดรับจากการขายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	-	496,139,000	-	537,625,444
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ	-	-	14,999,865	59,999,460
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	10,802,486	15,786,881	11,026,056	13,786,881
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(136,644,392)	34,064,609	(120,453,964)	352,028,869
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,000,000	73,000,000	70,500,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(25,000,000)	(73,000,000)	(139,600,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(283,575,683)	(415,025,175)	(274,996,496)	(188,038,756)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	23 (21,893,715)	(26,951,395)	(21,893,715)	(26,951,395)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า	23 (62,323,766)	(70,224,016)	(657,398)	(628,729)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	13,750,000	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	27 -	339,669,658	-	339,669,658
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(674)	-	-
เงินปันผลจ่าย	-	(101,882,460)	-	(101,882,460)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(367,793,164)	(284,664,062)	(297,547,609)	(46,931,682)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ	(244,019,218)	459,958,462	(296,039,704)	310,432,770
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี	497,436,779	37,478,317	325,626,470	15,193,700
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี	253,417,561	497,436,779	29,586,766	325,626,470
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ				
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สัญญาเช่า	7,839,758	89,338,858	-	-
เงินปันผลค้างรับ	34 -	-	-	14,999,865
กรรมการ	กรรมการ			
	นายปยุต ภูวกุลวงศ์		นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คือ การจำหน่าย การติดตั้งซ่อมบำรุงและให้เช่าโครงข่ายสัญญาณต่าง ๆ รวมทั้งโครงข่ายสำหรับโทรคมนาคม และการผลิต การประกอบ การติดตั้งและการจำหน่ายมีเตอร์ไฟฟ้า

2 เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปีที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยปิดทำการ เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม ทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 รัฐบาลไทยได้มีมาตรการในการผ่อนปรน เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามปกติ

3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทางบัญชีที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า เกี่ยวกับการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กรณีที่ผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า (Lease modification) สำหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

5 นโยบายการบัญชี

5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ค) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป จะถูกรับรู้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกรวบรวมใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนอของงบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนอของงบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 - 90 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขายสินค้าที่มีมูลค่าที่ต่ำและ/หรือการให้บริการที่มีมูลค่าที่ต่ำ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการตัดจำหน่ายของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 6.1.2 ค)

5.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้านำมาคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของวัตถุดิบและสินค้านำมาคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน และวิธีเจาะจง ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้านำมาคงเหลือและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิตซึ่งบันทึกตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านำมาคงเหลือรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้านำมาคงเหลือ หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

5.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อตัดจำหน่ายด้วย FVPL เท่านั้น

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการและกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากับกำไรขาดทุนและแสดงในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไรหรือขาดทุนอื่นในระยะเวลาที่เกิดรายการ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

จ) ตราสารทุน

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังงบกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายได้อื่น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ฉ) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเลือกนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) สำหรับลูกหนี้การค้า แต่กลุ่มกิจการเลือกใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การด้อยค่าที่รับรู้ตามวิธีดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 11

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้สรุปไว้ในหมายเหตุ 13

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คือที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคาร

25 ปี

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินอ้างอิงวิธีการราคาซื้อขายล่าสุดที่ซื้อได้อย่างอิสระและมูลค่ายุติธรรมของอาคารระหว่างก่อสร้างมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร

20, 30 ปี

ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์

5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน

5 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3, 5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กรรมการ

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.9 โครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง

โครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งคำนวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ รวมทั้งขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

โครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง	10, 15, 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่สถานีฐาน	5, 10 ปี
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานภายใต้ต้นทุนการให้บริการโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสงในงบกำไรขาดทุน ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นสินทรัพย์ในราคาทุนที่ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเลือกนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการอาจมีการด้อยค่าหรือไม่

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.12 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะบันทึกส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินคงใจค้างรับ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินคงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ในระหว่างปีพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการและบริษัทเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดตามสัดส่วนที่ได้รับส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า และกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในระหว่างงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง จำนวน 1.57 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นจำนวน 0.08 ล้านบาท และ 0.01 ล้านบาท เป็นรายการกำไรอื่น แทนการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกโดยรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนคงที่ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

5.13 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง ด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาวะผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่า การต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

5.14 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเลือกนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนมาร่วมในการพิจารณาประมาณการความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปี ลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบันที่รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มกิจการให้ทองเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการเป็นเวลา 15 และ 25 ปี

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

5.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

5.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

5.19 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับการขายสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องบันทึกราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบแยกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบแยกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

ก) การขายสินค้า

กลุ่มกิจการจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์โครงข่ายต่างๆ ซึ่งจะรับรู้รายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้าซึ่งก็คือเมื่อส่งมอบสินค้า และไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อกรยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่กำหนด ความเสี่ยงของการล้าสมัยและการสูญเสียได้ถูกโอนไปยังผู้ขายส่ง และเมื่อผู้ขายส่งได้ยอมรับสินค้าตามสัญญาขายแล้วซึ่งภาระผูกพันของกลุ่มกิจการสิ้นสุดลงหรือกลุ่มกิจการมีข้อบ่งชี้ว่าเกณฑ์ในการยอมรับทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจ รายได้จากการขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าที่คาดหวังจากข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ข) การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้การให้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกิจกรรมรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ค) การก่อสร้าง

รายได้จากการก่อสร้างรวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโยธาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย สัญญาณโทรคมนาคม กิจกรรมการก่อสร้างของกลุ่มกิจการเป็นการสร้างหรือทำให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอำนาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

- 1) วิธีปัจจัยนำเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ทั้งหมดปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความสำเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย
- 2) วิธีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวัดระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ได้โอนอำนาจการควบคุมให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับจำนวนที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือจำนวนทั้งหมด และยังรวมถึงการสำรวจผลการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลความสำเร็จ จำนวนหน่วยของผลผลิต และจำนวนหน่วยของงานที่ส่งมอบ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่งตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การกลับรายการอย่างมีสาระสำคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

ง) องค์ประกอบของการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มีการทำสัญญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการชำระเงินของลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้นกลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)

จ) ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกและพนักงาน และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายตามรูปแบบเดียวกับการรับรู้รายได้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ฉ) รายได้ดอกเบี๋ย

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบี๋ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ

5.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานตามส่วนงานดำเนินงานซึ่งแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มกิจการ ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ความเสี่ยงด้านเครดิต การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายสำหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินที่หลากหลาย กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	
	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	อื่น ๆ บาท	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	อื่น ๆ บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	652,010	218,934	562,302	199,925
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	127,268,094	-	60,981,876	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,253,943	-	49,402,436	-
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	
	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	อื่น ๆ บาท	ดอลลาร์สหรัฐ บาท	อื่น ๆ บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	626,177	217,047	562,302	199,925
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,848,861	-	6,152,684	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,512,665	-	2,669,544	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้ค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) หลักประกัน

สำหรับลูกหนี้การค้าบางรายการกลุ่มกิจการมีการขอหลักประกันในรูปแบบการค้ำประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจการในการเรียกชำระได้หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญา

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 253.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 497.43 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการและกิจการมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
หมดอายุภายในหนึ่งปี				
- วงเงินเบิกเกินบัญชีและ				
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น	861,904,460	549,372,895	470,990,000	142,277,541

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	งบการเงินรวม				มูลค่าตาม บัญชีหนี้สิน
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	182,403,903	-	-	182,403,903	182,403,903
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	100,723,686	-	-	100,723,686	100,723,686
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	3,235,982	2,426,987	-	5,662,969	5,321,853
หนี้สินตามสัญญาเช่า	60,759,071	23,863,116	3,000,000	87,622,187	83,747,471
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15,400,873	-	-	15,400,873	15,053,000
รวม	362,523,515	26,290,103	3,000,000	391,813,618	387,249,913

	งบการเงินรวม				มูลค่าตาม บัญชีหนี้สิน
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	465,979,586	-	-	465,979,586	465,979,586
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	152,994,629	-	-	152,994,629	152,994,629
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	3,505,647	5,393,304	-	8,898,951	8,139,579
หนี้สินตามสัญญาเช่า	61,728,520	81,245,767	4,000,000	146,974,287	138,239,868
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	22,981,452	15,400,873	-	38,382,325	36,946,715
รวม	707,189,834	102,039,944	4,000,000	813,229,778	802,300,377

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				มูลค่าตาม บัญชีหนี้สิน บาท
	ภายใน 1 ปี บาท	2 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	50,008,857	-	-	50,008,857	50,008,857
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30,856,482	-	-	30,856,482	30,856,482
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,000,000	4,000,000	3,000,000	8,000,000	6,613,633
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15,400,873	-	-	15,400,873	15,053,000
รวม	97,266,212	4,000,000	3,000,000	104,266,212	102,531,972

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				มูลค่าตาม บัญชีหนี้สิน บาท
	ภายใน 1 ปี บาท	2 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	325,005,353	-	-	325,005,353	325,005,353
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	105,469,737	-	-	105,469,737	105,469,737
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,000,000	4,000,000	4,000,000	9,000,000	7,273,702
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22,981,452	15,400,873	-	38,382,325	36,946,715
รวม	454,456,542	19,400,873	4,000,000	477,857,415	474,695,507

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ไม่เกิน 1.5 เท่า และ
- อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่สามารถดำรงอัตราส่วนต้นทุนทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รับจดหมายผ่อนผันการเรียกชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แล้ว โดยธนาคารจะไม่เรียกชำระเงินกู้ยืมก่อนระยะเวลาที่ถึงกำหนดชำระ ดังนั้นเงินกู้ยืมซึ่งมีกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี จึงถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวตามปกติ ณ วันสิ้นปี

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

7 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากธนาคารการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นฝ่ายบริหาร จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน ที่อ้างอิงจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

8 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานฝ่ายบริหารของบริษัทต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งการประเมินข้อบ่งชี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกิจการ หากพบข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ยังคงสูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือไม่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

ค) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา

บริษัทย่อมมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานในอดีต จากการคำนวณกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กลุ่มกิจการคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

ง) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสถานะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

จ) การปันส่วนราคาของรายการ

ในบางกรณีเป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวมสินค้าและบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหนึ่งสัญญา เนื่องจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการแข่งขันที่สูง และในหลายๆกรณี ก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่น่าเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การปันส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานสามส่วนงาน ประกอบด้วย ธุรกิจขายอุปกรณ์โครงข่ายและมิเตอร์ไฟฟ้า ธุรกิจให้บริการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม			รวม บาท
	จำหน่าย อุปกรณ์โครงข่าย และมิเตอร์ไฟฟ้า บาท	การให้ บริการติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย บาท	ธุรกิจให้เช่า อุปกรณ์โครงข่าย บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564				
รายได้รวม	63,191,902	675,783,174	333,670,893	1,072,645,969
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	13,465,778	58,337,192	9,994,515	81,797,485
รายได้อื่น				27,414,369
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(206,627,286)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				(18,063,007)
ต้นทุนทางการเงิน				(15,975,153)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				(131,453,592)
ภาษีเงินได้				(1,841,321)
ขาดทุนสุทธิ				(133,294,913)
จึงหะเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น	63,191,902	39,855,875	-	103,047,777
ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ	-	635,927,299	333,670,893	969,598,192
	63,191,902	675,783,174	333,670,893	1,072,645,969
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	13,154,958	149,506,462	914,256,046	1,076,917,466
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน	75,406,560	326,568,011	133,843,611	535,818,182
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้				1,067,474,304
สินทรัพย์ในงบการเงินทั้งสิ้น				2,680,209,952

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินรวม			
	จำหน่าย	การให้		
	อุปกรณ์โครงข่าย และมิเตอร์ไฟฟ้า บาท	บริการติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย บาท	ธุรกิจให้เช่า อุปกรณ์โครงข่าย บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
รายได้รวม	171,867,416	1,151,261,090	234,415,773	1,557,544,279
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	31,611,066	109,191,549	(42,530,884)	98,271,731
รายได้อื่น				535,407,591
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(239,138,510)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				991,153
ต้นทุนทางการเงิน				(31,655,574)
กำไรก่อนภาษีเงินได้				363,876,391
ภาษีเงินได้				(94,190,619)
กำไรสุทธิ				269,685,772
จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้				
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น	171,867,416	-	-	171,867,416
ตลอดช่วงเวลาที่ยังปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ	-	1,151,261,090	234,415,773	1,385,676,863
	171,867,416	1,151,261,090	234,415,773	1,557,544,279
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	32,177,455	188,105,894	883,820,148	1,104,103,497
สินทรัพย์อื่นของส่วนงาน	44,868,839	545,938,163	222,616,520	813,423,522
สินทรัพย์อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้				1,284,069,717
สินทรัพย์ในงบการเงินทั้งสิ้น				3,201,596,736

กลุ่มกิจการมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมและกลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 52.72 และ 17.35 ตามลำดับ ของรายได้รวมในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวอยู่ในส่วนงานจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและมิเตอร์ไฟฟ้า ส่วนงานการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย และส่วนงานธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย (พ.ศ. 2563 : กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมและกลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.03 และ 43.85 ตามลำดับ)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	252,952,013	496,992,197	29,586,766	325,626,470
เงินฝากธนาคารระยะสั้น	465,548	444,582	-	-
รวม	253,417,561	497,436,779	29,586,766	325,626,470

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี)

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

11.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	268,416,547	436,732,679	33,543,734	117,072,579
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	15,297,741	46,195,166	7,379,973	63,409,159
รวมลูกหนี้การค้า	283,714,288	482,927,845	40,923,707	180,481,738
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(35,834,710)	(23,867,667)	(16,498,746)	(15,510,185)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	247,879,578	459,060,178	24,424,961	164,971,553
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	8,082,355	6,372,488	1,930,176	985,760
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	29,455,613	13,267,317	18,484,341	13,872,954
เงินทดรองจ่าย - กิจการอื่น	2,411,944	1,788,783	683,406	830,624
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	65,558	-	65,558	7,124
เงินมัดจำซื้อสินค้า	33,772,774	2,371,356	403,534	2,261,259
เงินมัดจำซื้อสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	13,560,020	1,588,040
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	903,327	134,446	903,327	134,446
รายได้ค้างรับ	6,767,763	10,960,198	1,663,810	2,433,346
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	12,879,574	19,564,455	931,000	6,139,766
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	-	14,999,865
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5,076,323	4,857,376	457,215	123,050
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	1,330,273	1,198,204	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	100,745,504	60,514,623	39,082,387	43,376,234
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,000,996)	(5,000,996)	-	-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	95,744,508	55,513,627	39,082,387	43,376,234
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	343,624,086	514,573,805	63,507,348	208,347,787

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า

เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

11.2 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	151,788,055	198,648,603	43,633,788	107,687,285
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(48,010,558)	(29,185,701)	(20,352,504)	(17,970,374)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	103,777,497	169,462,902	23,281,284	89,716,911

11.3 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม					รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	
พ.ศ. 2564	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น						
- ลูกหนี้การค้า	117,199,318	97,148,842	24,380,948	5,246,122	24,441,317	268,416,547
- ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,652,224	4,163,645	5,852,187	425,070	2,204,615	15,297,741
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	59,285,635	11,392,674	2,223,023	55,120,796	23,765,927	151,788,055
ค่าเผื่อผลขาดทุน	(4,414,876)	(4,235,189)	(1,811,159)	(22,972,185)	(50,411,859)	(83,845,268)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	งบการเงินรวม					รวม บาท
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	76,155,952	320,122,970	10,733,746	11,494,332	18,225,679	436,732,679
- ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,059,208	17,850,698	11,215,082	14,025,238	44,940	46,195,166
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	165,789,723	3,581,539	2,663,922	5,559,376	21,054,043	198,648,603
ค่าเผื่อผลขาดทุน	(4,046,420)	(2,302,629)	(3,075,417)	(4,676,986)	(38,951,916)	(53,053,368)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม บาท
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	4,578,048	13,901,084	1,856,450	144,450	13,063,702	33,543,734
- ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,382,282	937,230	2,430,776	425,070	2,204,615	7,379,973
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	19,355,922	4,805,119	-	-	19,472,747	43,633,788
ค่าเผื่อผลขาดทุน	(652,814)	(1,342,571)	(28,877)	(85,924)	(34,741,064)	(36,851,250)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม บาท
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	17,633,395	82,363,506	3,797,219	950,730	12,327,729	117,072,579
- ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	56,460,682	3,754,122	926,620	2,222,795	44,940	63,409,159
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	88,423,285	252,378	-	2,243,594	16,768,028	107,687,285
ค่าเผื่อผลขาดทุน	(536,677)	(927,181)	(1,229,220)	(1,646,784)	(29,140,697)	(33,480,559)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการกระทบบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ลูกหนี้การค้า		สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	23,867,667	23,260,947	29,185,701	36,493,068
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน ในระหว่างปี	11,967,043	606,720	18,824,857	-
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	(7,307,367)
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,834,710	23,867,667	48,010,558	29,185,701
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ลูกหนี้การค้า		สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	15,510,185	11,984,025	17,970,374	20,511,318
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน ในระหว่างปี	988,561	3,526,160	2,382,130	-
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	(2,540,944)
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	16,498,746	15,510,185	20,352,504	17,970,374

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

12 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	24,207,867	51,809,522	14,388,777	22,329,592
งานระหว่างผลิต	1,750,700	-	1,750,700	-
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง	105,336,742	114,148,335	33,134,579	89,774,364
สินค้าระหว่างทาง	3,640,961	-	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่	503,992	340,644	-	5,105
สินค้าสำเร็จรูป	14,579,770	24,845,940	3,041,735	3,293,330
	150,020,032	191,144,441	52,315,791	115,402,391
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	(23,165,046)	(34,735,055)	(14,633,600)	(14,340,000)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	126,854,986	156,409,386	37,682,191	101,062,391

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทกลับรายการและรับรู้ค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสินค้าเป็นจำนวน 11.57 ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (พ.ศ. 2563 รับรู้จำนวน 1.70 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลำดับ)

13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	253,417,561	497,436,779	29,586,766	325,626,470
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	281,319,877	473,833,433	45,742,805	194,964,578
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31,220,000	7,600,000	58,220,000	7,600,000
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	107,069,199	108,361,907	34,132,599	27,925,307
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	3,621,765	4,599,940	3,621,765	4,599,940
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	190,874,847	189,153,476	190,874,847	189,153,476
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	11,965,272	11,461,044	-	-

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงิน	182,403,903	465,979,586	50,008,857	325,005,353
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	100,723,686	152,994,629	30,856,482	105,469,737
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	5,321,853	8,139,579	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	83,747,471	138,239,868	6,613,633	7,273,702
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	15,053,000	36,946,715	15,053,000	36,946,715

14 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้กรมสรรพากร	32,487,221	36,772,600	1,917,117	177,716
ภาษีซื้อรอเรียกเก็บ	7,018,446	8,168,911	1,256,667	1,263,724
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	23,007,617	12,061,034	9,407,682	-
สินทรัพย์อื่น ๆ	97,503	106,883	43,448	54,690
	62,610,787	57,109,428	12,624,914	1,496,130

15 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารทั้งจำนวนเป็นเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี) เงินฝากดังกล่าวใช้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร การออกหนังสือค้ำประกัน และตัวสัญญาใช้เงิน

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

16 สินทรัพย์สิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดินและพื้นที่	162,194,557	216,522,657	80,854,897	78,794,629
อุปกรณ์	4,508,000	13,524,000	4,508,000	13,524,000
รวม	166,702,557	230,046,657	85,362,897	92,318,629

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้		
ที่ดินและพื้นที่	73,053,251	8,825,125
อุปกรณ์	9,016,000	9,016,000
รวม	82,069,251	17,841,125
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี	18,725,151	10,885,393

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	26,459,946	38,586,346	39,935,345	39,935,345
ส่วนแบ่งขาดทุน	(5,036,516)	(12,983,589)	-	-
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	13,046	138,712	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	718,477	-	-
การด้อยค่า	-	-	(15,508,194)	-
วันที่ 31 ธันวาคม	21,436,476	26,459,946	24,427,151	39,935,345

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนของส่วนได้เสีย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
					ร้อยละ	ร้อยละ	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
					บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม:								
บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ("TSP")	ไทย	ถือเงินลงทุน ในประเทศ	19.79	19.79	8,084,670	7,158,964	11,075,345	11,075,345
บริษัท สปอเทวีร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SW")	ไทย	ให้บริการด้าน ข้อมูล	45.19	45.19	13,351,806	19,300,982	13,351,806	28,860,000
รวม					21,436,476	26,459,946	24,427,151	39,935,345

ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียรวมของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมไม่มีสาระสำคัญ

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	235,991,513	41,974,942	306,224,815	37,214,815
การลงทุนเพิ่ม	-	269,010,000	-	269,010,000
รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(88,968,171)	-	-
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไร	(13,026,491)	13,974,742	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(46,247)	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม	222,918,775	235,991,513	306,224,815	306,224,815

การร่วมค้าดังรายชื่อต่อไปนี้ไม่มีหุ้นเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนของ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตาม		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท			
การร่วมค้า:								
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ("IH")	ไทย	ติดตั้งและให้เช่าโครงข่ายสัญญาณ	71.00	71.00	76,429,774	66,973,700	35,499,900	35,499,900
บริษัท สมาร์ท อินฟราเน็ต จำกัด ("SIC")	ไทย	ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม	48.99	48.99	145,570,033	168,304,884	269,499,990	269,499,990
บริษัท ไทเทิร์น จำกัด ("TTN")	ไทย	ให้เช่าและบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	48.99	48.99	918,968	712,929	1,224,925	1,224,925
รวม					222,918,775	235,991,513	306,224,815	306,224,815

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ระบุว่าบริษัทและบุคคลภายนอกมีอำนาจการควบคุมในบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ร่วมกัน ซึ่งมติการประชุมของกรรมการและผู้ถือหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยบริษัทและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลภายนอก หากมีเพียงตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถผ่าน มติการประชุมได้ เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขข้างต้น บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็น เงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดและหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยมเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า

	IH		SIC	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป				
สินทรัพย์หมุนเวียน	68,485,840	57,422,685	86,219,508	67,254,015
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	406,153,982	456,779,590	468,011,835	486,134,663
หนี้สินหมุนเวียน	110,005,581	114,902,826	36,496,310	31,992,187
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	249,223,299	296,255,655	50,000,000	-
สินทรัพย์สุทธิ	115,410,942	103,043,794	467,735,033	521,396,491
ผลการดำเนินงานโดยสรุป				
รายได้	179,747,688	159,598,324	29,837,945	15,553,307
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	16,821,861	26,950,846	(53,661,458)	(28,603,509)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	12,432,285	26,673,711	(53,661,458)	(28,603,509)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(65,137)	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	12,367,148	26,673,711	(53,661,458)	(28,603,509)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

	IH		SIC	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การกระทบยอดไปยังมูลค่าตามบัญชี				
สินทรัพย์สุทธิรวม	103,043,794	76,370,083	521,396,491	1,000,000
เพิ่มทุนระหว่างปี	-	-	-	549,000,000
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	12,367,148	26,673,711	(53,661,458)	(28,603,509)
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	115,410,942	103,043,794	467,735,033	521,396,491
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า (ร้อยละ)	71.00	71.00	48.99	48.99
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า (บาท)	81,941,769	73,161,094	229,143,393	255,432,141
การลดลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการขายจากบริษัท ไปยังการร่วมค้า (Downstream)	(5,511,995)	(6,187,394)	(83,573,360)	(87,127,257)
มูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า	76,429,774	66,973,700	145,570,033	168,304,884

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียรวมของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสำคัญทั้งหมดซึ่งถูกบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ	918,968	712,929
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:		
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	206,039	(215,104)
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	206,039	(215,104)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	206,039	(215,104)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

18 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	925,866,469	800,311,507
การลงทุนเพิ่ม	93,499,575	125,554,962
การลดทุนของบริษัทย่อย	(22,500,000)	-
วันที่ 31 ธันวาคม	996,866,044	925,866,469

การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด โดยจ่ายชำระเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 68,750,000 บาท ในการลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 11,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.25 บาท ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราร้อยละ 97.82 เป็น ร้อยละ 99.87 ผลต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.41 ล้านบาท บันทึกเป็น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย” ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้ส่วนของเจ้าของในข้อมูลทางการเงินรวม

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยจ่ายชำระเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท ในการลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราร้อยละ 99.75 เป็นร้อยละ 99.83 ผลต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.01 ล้านบาท บันทึกเป็น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย” ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้ส่วนของเจ้าของในข้อมูลทางการเงินรวม

บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 3,749,875 บาท เพื่อชำระมูลค่าของหุ้นให้เต็มมูลค่าที่ตราไว้ในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด จำนวน 49,997 หุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนเป็นจำนวน 998,000 บาท ในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่ออก บริษัท ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม

การลดทุนของบริษัทย่อย

บริษัท ไอ ทเวนตีวัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท ไอ ทเวนตีวัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 25 บาท บริษัทได้รับชำระเงินคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,500,000 บาท

บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	สถานที่หลัก ในการประกอบ ธุรกิจประเทศ ที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะของธุรกิจ	ส่วนได้เสีย ในความเป็นเจ้าของ ที่ถือโดยบริษัท				เงินลงทุนในวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด	ไทย	จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟและโทรคมนาคม	99.99	99.99	0.01	0.01	100,998,800	100,998,800
บริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม	99.99	99.99	0.01	0.01	8,817,228	31,317,228
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ไทย	จำหน่ายและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม	99.83	99.75	0.17	0.25	61,745,854	41,745,854
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด	ไทย	ให้เช่าและบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	99.99	99.99	0.01	0.01	724,999,700	724,999,700
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด	ไทย	ผลิต ประกอบ ติดตั้งและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า	99.87	97.82	0.13	2.18	94,304,962	25,554,962
บริษัท วินแอนดรีวัน เทเลคอม จำกัด	ไทย	ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม	99.99	99.99	0.01	0.01	4,999,700	1,249,925
บริษัท ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม	99.98	-	0.02	-	999,800	-
							996,866,044	925,866,469

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทำให้สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 242,551 บาท (พ.ศ. 2563 : 690,506 บาท) ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม								รวม บาท
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	ระบบ สาธารณูปโภค บาท	เครื่องมือและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บาท	ยานพาหนะ บาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง ทรัพย์สิน บาท	
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563									
ราคาทุน	24,862,780	84,997,082	1,532,929	64,849,323	16,356,356	15,865,058	6,042,678	78,962	214,585,168
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(34,903,975)	(597,665)	(52,639,015)	(12,946,182)	(12,037,175)	(5,502,334)	-	(118,626,346)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	24,862,780	50,093,107	935,264	12,210,308	3,410,174	3,827,883	540,344	78,962	95,958,822
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	24,862,780	50,093,107	935,264	12,210,308	3,410,174	3,827,883	540,344	78,962	95,958,822
ซื้อสินทรัพย์	9,165,000	-	295,469	6,030,213	509,840	2,518,109	433,721	4,829,769	23,782,121
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(6,599,094)	-	(94,391)	(34)	(12,524)	-	-	(6,706,043)
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,169,749)	(338,264)	(4,325,421)	(1,277,934)	(2,942,852)	(432,632)	-	(13,486,852)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	34,027,780	39,324,264	892,469	13,820,709	2,642,046	3,390,616	541,433	4,908,731	99,548,048
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563									
ราคาทุน	34,027,780	77,867,696	1,828,398	68,319,256	16,639,361	18,255,348	6,476,399	4,908,731	228,322,969
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(38,543,432)	(935,929)	(54,498,547)	(13,997,315)	(14,864,732)	(5,934,966)	-	(128,774,921)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	34,027,780	39,324,264	892,469	13,820,709	2,642,046	3,390,616	541,433	4,908,731	99,548,048

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินรวม								รวม บาท
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	ระบบ สาธารณูปโภค บาท	เครื่องมือและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บาท	ยานพาหนะ บาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง ทรัพย์สิน บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	34,027,780	39,324,264	892,469	13,820,709	2,642,046	3,390,616	541,433	4,908,731	99,548,048
ซื้อสินทรัพย์	203,280	6,558,970	-	2,004,393	342,927	1,196,425	-	6,409,863	16,715,858
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(1)	(1)	(107,904)	(2,337)	(45)	(1)	-	(110,289)
การโอนเข้า (ออก)	(9,368,280)	6,710,847	-	-	-	-	-	(11,012,069)	(13,669,502)
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,590,356)	(299,482)	(4,256,951)	(1,076,416)	(2,369,971)	(380,116)	-	(12,973,292)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	24,862,780	48,003,724	592,986	11,460,247	1,906,220	2,217,025	161,316	306,525	89,510,823
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564									
ราคาทุน	24,862,780	91,135,413	1,774,465	60,910,041	10,888,341	17,251,180	6,474,599	306,525	213,603,344
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(43,131,689)	(1,181,479)	(49,449,794)	(8,982,121)	(15,034,155)	(6,313,283)	-	(124,092,521)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	24,862,780	48,003,724	592,986	11,460,247	1,906,220	2,217,025	161,316	306,525	89,510,823

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	ระบบ สาธารณูปโภค บาท	เครื่องมือและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บาท	ยานพาหนะ บาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
					และเครื่องใช้ สำนักงาน บาท			ทรัพย์สิน	
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563									
ราคาทุน	21,262,780	44,761,624	1,817,276	738,744	5,461,425	6,448,124	3,061,729	78,963	83,630,665
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(13,781,714)	(593,252)	(561,734)	(3,875,633)	(4,913,236)	(3,061,726)	-	(26,787,295)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	21,262,780	30,979,910	1,224,024	177,010	1,585,792	1,534,888	3	78,963	56,843,370
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	21,262,780	30,979,910	1,224,024	177,010	1,585,792	1,534,888	3	78,963	56,843,370
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	57,222	465,980	-	4,829,769	5,352,971
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(977,156)	-	-	(8)	(3)	-	-	(977,167)
ค่าเสื่อมราคา	-	(1,745,003)	(308,644)	(61,701)	(565,776)	(1,174,515)	-	-	(3,855,639)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	21,262,780	28,257,751	915,380	115,309	1,077,230	826,350	3	4,908,732	57,363,535
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563									
ราคาทุน	21,262,780	43,784,468	1,817,276	738,744	5,322,759	6,857,804	3,061,729	4,908,732	87,754,292
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,526,717)	(901,896)	(623,435)	(4,245,529)	(6,031,454)	(3,061,726)	-	(30,390,757)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	21,262,780	28,257,751	915,380	115,309	1,077,230	826,350	3	4,908,732	57,363,535

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	ระบบ สาธารณูปโภค บาท	เครื่องมือและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บาท	ยานพาหนะ บาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง ทรัพย์สิน บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	21,262,780	28,257,751	915,380	115,309	1,077,230	826,350	3	4,908,732	57,363,535
ซื้อสินทรัพย์	-	6,431,870	-	29,356	-	339,189	-	2,008,177	8,808,592
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	(1)	(6,452)	(2,198)	(26)	-	-	(8,677)
การโอนเข้า (ออก)	-	6,837,947	-	-	-	-	-	(6,837,947)	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,181,541)	(307,148)	(46,692)	(334,527)	(589,724)	-	-	(3,459,632)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	21,262,780	39,346,027	608,231	91,521	740,505	575,789	3	78,962	62,703,818
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564									
ราคาทุน	21,262,780	57,054,285	1,763,343	432,825	5,039,464	6,783,619	3,061,729	78,962	95,477,007
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(17,708,258)	(1,155,112)	(341,304)	(4,298,959)	(6,207,830)	(3,061,726)	-	(32,773,189)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	21,262,780	39,346,027	608,231	91,521	740,505	575,789	3	78,962	62,703,818

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าราคาตามบัญชี 54.93 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2563 : 74.24 ล้านบาท และ 50.44 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) กลุ่มกิจการได้นำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นตามหมายเหตุ 23

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์บันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ	1,741,508	1,559,400	179,341	52,425
ค่าใช้จ่ายในการขาย	399,433	704,010	215,455	208,099
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10,832,351	11,223,442	3,064,836	3,595,115
รวม	12,973,292	13,486,852	3,459,632	3,855,639

20 โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563		
ราคาทุน	1,351,352,476	972,706,360
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(274,425,183)	(246,792,317)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,076,927,293	725,914,043
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,076,927,293	725,914,043
ซื้อสินทรัพย์	228,120,207	9,361,532
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(460,375,751)	(466,729,430)
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	(18,104,880)	(16,891,113)
ค่าเสื่อมราคา	(60,518,472)	(33,974,566)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	766,048,397	217,680,466
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		
ราคาทุน	1,026,385,084	423,094,217
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(260,336,687)	(205,413,751)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	766,048,397	217,680,466

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม บาท	เฉพาะกิจการ บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	766,048,397	217,680,466
ข้อสินทรัพย์	67,849,975	25,410
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	(750,508)	(750,508)
ค่าเสื่อมราคา	(63,239,423)	(28,205,824)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	769,908,441	188,749,544
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		
ราคาทุน	1,093,484,551	422,369,119
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(323,576,110)	(233,619,575)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	769,908,441	188,749,544

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาจำนวน 63.24 ล้านบาท และ 28.21 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2563 : 60.52 ล้านบาท และ 33.97 ล้านบาท ตามลำดับ) เป็นต้นทุนการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

21 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม	สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563					
ราคาทุน	19,030,771	4,371,369	2,666,772	26,068,912	6,430,490
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,280,979)	(2,887,467)	-	(13,168,446)	(3,755,817)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(2,589,972)	(2,589,972)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	8,749,792	1,483,902	76,800	10,310,494	2,674,673
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	8,749,792	1,483,902	76,800	10,310,494	2,674,673
ซื้อสินทรัพย์	99,751	-	19,200	118,951	21,399
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(10,677)	-	-	(10,677)	-
การโอนเข้า (ออก)	96,000	-	(96,000)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,671,434)	(286,939)	-	(1,958,373)	(584,200)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	7,263,432	1,196,963	-	8,460,395	2,111,872
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ราคาทุน	19,214,457	4,371,369	2,589,972	26,175,798	6,451,889
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,951,025)	(3,174,406)	-	(15,125,431)	(4,340,017)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(2,589,972)	(2,589,972)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	7,263,432	1,196,963	-	8,460,395	2,111,872

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สิทธิการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	สิทธิบัตร	รวม	สิทธิการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	7,263,432	1,196,963	-	8,460,395	2,111,872
ซื้อสินทรัพย์	380,013	-	-	380,013	33,353
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(299,684)	-	-	(299,684)	(247,318)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,556,283)	(246,375)	-	(1,802,658)	(456,797)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	5,787,478	950,588	-	6,738,066	1,441,110
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ราคาทุน	16,642,006	3,444,644	2,589,972	22,676,622	5,392,743
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,854,528)	(2,494,056)	-	(13,348,584)	(3,951,633)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(2,589,972)	(2,589,972)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,787,478	950,588	-	6,738,066	1,441,110

ค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ	210,964	88,769	15,830	15,830
ค่าใช้จ่ายในการขาย	45,989	207,566	45,989	86,977
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,545,705	1,662,038	394,978	481,393
รวม	1,802,658	1,958,373	456,797	584,200

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	2,514,565	-	16,224	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	77,080,069	82,616,159	23,281,939	22,602,908
	79,594,634	82,616,159	23,298,163	22,602,908
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(4,063,157)	(4,063,157)	(4,063,157)	(4,063,157)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(18,863,131)	(22,926,288)	(18,863,131)	(22,926,288)
	(22,926,288)	(26,989,445)	(22,926,288)	(26,989,445)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	56,668,346	55,626,714	371,875	(4,386,537)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	55,626,714	115,547,241	(4,386,537)	49,965,972
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	490,721	(59,920,527)	4,662,402	(54,352,509)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	550,911	-	96,010	-
วันที่ 31 ธันวาคม	56,668,346	55,626,714	371,875	(4,386,537)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปี

	งบการเงินรวม			
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน	รายการที่รับรู้	
			ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	3,851,400	(602,600)	-	3,248,800
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,865,791	4,553,074	-	8,418,865
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,175,653	1,535,011	-	6,710,664
รายได้จากโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	53,010,000	(53,010,000)	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,490,848	(2,490,848)	-	-
ขาดทุนทางภาษี	33,794,314	(22,601,557)	-	11,192,757
กำไรในสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์	46,648,633	(4,238,443)	-	42,410,190
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	10,270,236	-	10,270,236
อื่น ๆ	1,000,185	(635,538)	-	364,647
	149,836,824	(67,220,665)	-	82,616,159
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	34,289,583	(7,300,138)	-	26,989,445
	34,289,583	(7,300,138)	-	26,989,445

	งบการเงินรวม			
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน	รายการที่รับรู้	
			ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	3,248,800	(95,478)	-	3,153,322
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8,418,865	1,827,119	-	10,245,984
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,710,664	404,362	550,911	7,665,937
ขาดทุนทางภาษี	11,192,757	(1,769,242)	-	9,423,515
กำไรในสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์	42,410,190	(3,761,898)	-	38,648,292
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	10,270,236	(344,274)	-	9,925,962
อื่น ๆ	364,647	166,975	-	531,622
	82,616,159	(3,572,436)	550,911	79,594,634
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสง	26,989,445	(4,063,157)	-	22,926,288
	26,989,445	(4,063,157)	-	22,926,288

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	วันที่	รายการที่รับรู้		วันที่
	1 มกราคม พ.ศ. 2563 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน บาท	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	3,357,400	(489,400)	-	2,868,000
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,855,446	2,840,666	-	6,696,112
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,986,117	533,898	-	2,520,015
รายได้จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	53,010,000	(53,010,000)	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,490,848	(2,490,848)	-	-
ขาดทุนทางภาษี	18,599,974	(18,599,974)	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	10,270,236	-	10,270,236
อื่น ๆ	955,770	(707,225)	-	248,545
	84,255,555	(61,652,647)	-	22,602,908
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	34,289,583	(7,300,138)	-	26,989,445
	34,289,583	(7,300,138)	-	26,989,445
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	วันที่	รายการที่รับรู้		วันที่
	1 มกราคม พ.ศ. 2564 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน บาท	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	2,868,000	58,720	-	2,926,720
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,696,112	674,138	-	7,370,250
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,520,015	107,256	96,010	2,723,281
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	10,270,236	(344,274)	-	9,925,962
อื่น ๆ	248,545	103,405	-	351,950
	22,602,908	599,245	96,010	23,298,163
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	26,989,445	(4,063,157)	-	22,926,288
	26,989,445	(4,063,157)	-	22,926,288

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	56,668,346	60,013,251	371,875	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(4,386,537)	-	(4,386,537)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	56,668,346	55,626,714	371,875	(4,386,537)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 19,518,497 บาท ที่เกิดจากขาดทุนจำนวน 97,592,483 บาท ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่คาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอ เพื่อใช้ประโยชน์จากรายการขาดทุนทางภาษียกมาดังกล่าว (พ.ศ. 2563 : กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 6,977,520 บาท ที่เกิดจากขาดทุนจำนวน 34,887,600 บาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษีในปี พ.ศ. 2568

23 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการหมุนเวียน				
ตัวสัญญาใช้เงิน / ตัวแลกเงิน	170,000,000	404,996,496	50,000,000	324,996,497
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	12,395,046	60,975,004	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,857	8,086	8,857	8,856
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15,053,000	21,893,715	15,053,000	21,893,715
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม	197,456,903	487,873,301	65,061,857	346,899,068
รายการไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	15,053,000	-	15,053,000
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม	-	15,053,000	-	15,053,000
เงินกู้ยืมรวม	197,456,903	502,926,301	65,061,857	361,952,068

ตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืม				
อัตราดอกเบี้ยคงที่	82,403,903	271,634,943	8,857	230,231,068
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	115,053,000	231,291,358	65,053,000	131,721,000
รวมเงินกู้ยืม	197,456,903	502,926,301	65,061,857	361,952,068

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
ตัวสัญญาใช้เงิน/ตัวแลกเงิน	2.85 และ MLR - 2.00	2.80 - 4.00 และ MLR - 2.00	MLR - 2.00	3.80 - 4.00 และ MLR - 2.00
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที	2.68	2.70 และ MLR - 2.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6.50	6.50	6.50	6.50
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1.50	4.75 และ MLR - 1.50	MLR - 1.50	4.75 และ MLR - 1.50

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินสัญญาเช่า) สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		
ราคาตามบัญชีต้นปี	36,946,715	36,946,715
กระแสเงินสดออก :		
จ่ายชำระ	(21,893,715)	(21,893,715)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	15,053,000	15,053,000

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น				
หนี้สินตามสัญญา				
ภายในไม่เกิน 1 ปี	60,967,364	61,728,520	1,000,000	1,000,000
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	23,863,116	81,245,767	4,000,000	4,000,000
หลังจาก 5 ปี	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000
	87,830,480	146,974,287	8,000,000	9,000,000
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต				
ของสัญญาเช่า	(4,083,009)	(8,734,419)	(1,386,367)	(1,726,298)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	83,747,471	138,239,868	6,613,633	7,273,702
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
- ส่วนที่หมุนเวียน	58,199,203	56,734,274	692,971	660,069
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	25,548,268	81,505,594	5,920,662	6,613,633
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ภายในไม่เกิน 1 ปี	58,199,203	56,734,274	692,971	660,069
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	22,762,566	77,878,072	3,134,960	2,986,111
หลังจาก 5 ปี	2,785,702	3,627,522	2,785,702	3,627,522
	83,747,471	138,239,868	6,613,633	7,273,702

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า วิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		
	เจ้าหนี้	ดอกเบี่ยจ่าย	หนี้สิน
	สัญญาเช่า	รอดัดบัญชี	สัญญาเช่า
	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	376,302,014	(130,384,963)	245,917,051
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(70,224,016)	-	(70,224,016)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(6,475,209)	-	(6,475,209)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	9,858,868	9,858,868
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า	96,936,296	(7,597,438)	89,338,858
การตัดจำหน่ายสัญญาเช่า - สุทธิ	(249,564,798)	119,389,114	(130,175,684)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	146,974,287	(8,734,419)	138,239,868

	งบการเงินรวม		
	เจ้าหนี้	ดอกเบี่ยจ่าย	หนี้สิน
	สัญญาเช่า	รอดัดบัญชี	สัญญาเช่า
	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	146,974,287	(8,734,419)	138,239,868
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(62,323,766)	-	(62,323,766)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(5,106,396)	-	(5,106,396)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	5,098,007	5,098,007
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า	8,286,355	(446,597)	7,839,758
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	87,830,480	(4,083,009)	83,747,471

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เจ้าหนี้	ดอกเบี่ยจ่าย	หนี้สิน
	สัญญาเช่า	รอดัดบัญชี	สัญญาเช่า
	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	259,564,798	(124,870,342)	134,694,456
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(628,729)	-	(628,729)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(371,271)	-	(371,271)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	3,754,930	3,754,930
การตัดจำหน่ายสัญญาเช่า - สุทธิ	(249,564,798)	119,389,114	(130,175,684)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	9,000,000	(1,726,298)	7,273,702

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เจ้าหนี้	ดอกเบี่ยจ่าย	หนี้สิน
	สัญญาเช่า	รอดัดบัญชี	สัญญาเช่า
	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	9,000,000	(1,726,298)	7,273,702
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(657,398)	-	(657,398)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(342,602)	-	(342,602)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	339,931	339,931
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	8,000,000	(1,386,367)	6,613,633

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	91,277,464	131,802,634	12,156,778	48,459,422
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	2,703,681	13,013,743	15,925,489	53,150,944
รวมเจ้าหนี้การค้า	93,981,145	144,816,377	28,082,267	101,610,366
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	6,713,360	7,830,173	2,762,540	3,640,187
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	29,181	348,079	11,675	219,184
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,227,796	58,573,240	6,915,706	25,139,014
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	2,348,734	1,468,117	4,675,462	8,326,126
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	18,207,265	14,407,357	1,466,674	523,643
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	96,868,014	40,979,043	2,617,224	15,785,500
ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย	117,620,690	98,623,381	76,795,711	28,230,784
รวมเจ้าหนี้อื่น	279,015,040	222,229,390	95,244,992	81,864,438
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	372,996,185	367,045,767	123,327,259	183,474,804

25 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	21,818,786	32,553,693	3,371,279	7,615,271
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,415,388	7,539,075	635,533	5,325,846
อื่น ๆ	85,270	61,802	-	-
รวม	24,319,444	40,154,570	4,006,812	12,941,117

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

26 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	44,140,214	37,121,649	13,041,623	12,035,955
ผลประโยชน์พนักงานอื่น	2,144,902	1,956,957	574,785	564,122
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	46,285,116	39,078,606	13,616,408	12,600,077

26.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	44,140,214	37,121,649	13,041,623	12,035,955
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	44,140,214	37,121,649	13,041,623	12,035,955
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจาก การดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	7,866,698	9,742,957	2,189,433	2,994,437
	7,866,698	9,742,957	2,189,433	2,994,437
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,754,556	-	480,050	-
	2,754,556	-	480,050	-

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	37,121,649	30,067,880	12,035,955	9,467,150
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,365,554	9,119,437	2,030,489	2,805,093
ต้นทุนดอกเบี้ย	501,144	623,520	158,944	189,344
	44,988,347	39,810,837	14,225,388	12,461,587
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	2,056,321	-	773,019	-
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	1,481,711	-	488,075	-
ผลกำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(783,476)	-	(781,044)	-
	2,754,556	-	480,050	-
	47,742,903	39,810,837	14,705,438	12,461,587
การจ่ายชำระหนี้จากโครงการ				
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(3,602,689)	(2,689,188)	(1,663,815)	(425,632)
วันที่ 31 ธันวาคม	44,140,214	37,121,649	13,041,623	12,035,955

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	0.89 - 1.67	1.85 - 2.19	1.27	2.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00	4.00	4.00	4.00

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวม					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 4.97	ลดลง ร้อยละ 6.89	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.56	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.76
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.33	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.72	ลดลง ร้อยละ 4.83	ลดลง ร้อยละ 7.86
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	ลดลง ร้อยละ 4.92	ลดลง ร้อยละ 5.28	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.51	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.28
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.32	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.81	ลดลง ร้อยละ 4.85	ลดลง ร้อยละ 5.81

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 16.37 ปี (พ.ศ. 2563 : 17.92 ปี)

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,311,993	223,805	33,257,825	57,300,243	93,093,866
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	1,340,244	3,681,118	22,876,966	48,396,357	76,294,685
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	81,120	223,805	11,783,442	14,493,336	26,581,703
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	395,833	1,293,452	7,989,062	16,899,016	26,577,363

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

26.2 โครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น

โครงการเป็นโครงการให้ทองคำตามระยะเวลาในการทำงาน โดยผลประโยชน์ที่จะขึ้นกับระยะเวลาในการทำงานของสมาชิก ก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	1,956,957	1,574,140	564,122	463,434
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	470,100	359,554	118,566	94,317
ต้นทุนดอกเบี้ย	23,858	23,263	5,997	6,371
	2,450,915	1,956,957	688,685	564,122
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	155,357	-	65,524	-
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	331,442	-	90,422	-
ผลกำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(704,712)	-	(240,746)	-
	(217,913)	-	(84,800)	-
	2,233,002	1,956,957	603,885	564,122
การจ่ายชำระเงินจากโครงการ				
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(88,100)	-	(29,100)	-
วันที่ 31 ธันวาคม	2,144,902	1,956,957	574,785	564,122

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น จดทะเบียน หุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย หุ้น	หุ้นสามัญ บาท	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น บาท	รวม บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	1,250,000,000	1,019,004,200	509,502,100	1,058,003,500	1,567,505,600
การออกหุ้น	-	113,223,219	56,611,610	283,058,048	339,669,658
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	1,250,000,000	1,132,227,419	566,113,710	1,341,061,548	1,907,175,258
การลดทุนจดทะเบียน	(117,772,581)	-	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	1,132,227,419	1,132,227,419	566,113,710	1,341,061,548	1,907,175,258

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 1,250,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 0.50 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 1,132,227,419 หุ้น)

28 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
วันที่ 1 มกราคม	62,500,000	55,000,000
จัดสรรระหว่างปี	-	7,500,000
วันที่ 31 ธันวาคม	62,500,000	62,500,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหัก ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไป จ่ายเงินปันผลได้

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

29 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินปันผลรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	-	74,999,325
รายได้ค่าบริการจัดการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	5,386,524	5,134,282	18,220,824	14,644,848
รายได้ค่าเช่า	154,167	185,000	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	961,476	846,344	5,749,176	3,123,595
ดอกเบี้ยรับ	371,763	875,527	112,593	268,105
ดอกเบี้ยรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	11,199,605	11,034,991	11,682,345	13,642,234
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	89,277,431	-	73,331,362
รายได้รับชดเชยความเสียหาย	-	412,529,941	-	412,529,941
รายได้อื่น	9,340,834	15,524,075	4,057,545	3,212,394
รวม	27,414,369	535,407,591	39,822,483	595,751,804

30 ต้นทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,106,616	9,871,463	339,931	3,754,930
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	10,466,393	20,882,045	5,873,121	12,467,329
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	246,446	1,518,699	1,002,353
อื่น ๆ	402,144	655,620	201,827	424,526
รวม	15,975,153	31,655,574	7,933,578	17,649,138

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	41,124,409	214,666,309	63,086,600	177,801,741
ต้นทุนบริการและวัตถุดิบใช้ไป	217,001,215	622,837,401	110,620,955	688,917,191
ต้นทุนค่าแรงผู้รับเหมา	339,837,733	261,448,726	157,508,180	125,864,813
ค่าบริการโครงข่ายโทรคมนาคม	156,729,780	88,888,204	7,498,289	923,646
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน	182,534,243	206,790,173	47,712,140	65,716,315
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	144,182,932	170,035,556	49,963,380	58,491,346
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	53,493,876	120,049,376	980,675	15,689,650
ค่าจ้างบริการ	41,421,233	28,192,316	6,860,671	10,255,837
ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและค่าขนส่ง	2,261,290	14,588,431	394,087	166,038
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	15,508,194	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)	(11,570,009)	(1,696,769)	293,600	(2,447,000)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(กลับรายการ)	29,070,529	(14,979,446)	1,649,320	(7,317,504)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	9,047,450	5,826,717	2,380,141	1,960,729
ค่าธรรมเนียม	12,954,938	14,733,935	6,662,487	10,154,182
ค่าบำรุงรักษาโครงข่าย	73,967,261	124,211,639	10,442,637	25,402,273

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

32 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	2,332,042	34,336,289	-	13,992,422
การปรับปรุงจากงวดก่อน	-	(66,197)	-	-
	2,332,042	34,270,092	-	13,992,422
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ลด(เพิ่ม)ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 22)	3,572,436	67,220,665	(599,245)	61,652,647
ลดในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 22)	(4,063,157)	(7,300,138)	(4,063,157)	(7,300,138)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(490,721)	59,920,527	(4,662,402)	54,352,509
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,841,321	94,190,619	(4,662,402)	68,344,931

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีดูกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษี	(131,453,592)	363,876,391	(112,276,887)	333,301,713
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 20)	(26,290,718)	72,775,278	(22,455,377)	66,660,343
ผลกระทบ :				
ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมและการร่วมค้า	3,612,601	(198,230)	-	-
รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณภาษี	-	(633,880)	-	(14,999,865)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	10,029,498	9,219,822	7,875,877	686,492
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(497,602)	(2,013,671)	(470,962)	(1,735,714)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,987,542	406,745	10,388,060	-
การกลับรายการการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	17,733,675	-	17,733,675
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดก่อน	-	(3,032,923)	-	-
การปรับปรุงจากปีก่อน	-	(66,197)	-	-
ภาษีเงินได้	1,841,321	94,190,619	(4,662,402)	68,344,931

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มกิจการและบริษัทคิดเป็นเป็นร้อยละ 1.40 และ ร้อยละ 4.15 ตามลำดับ (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 25.89 และ ร้อยละ 20.51 ตามลำดับ)

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

33 (ขาดทุน)กำไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
(ขาดทุน)กำไร (บาท)				
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(133,267,030)	267,425,600	(107,614,485)	264,956,782
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	1,132,227,419	1,021,456,266	1,132,227,419	1,021,456,266
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี (หุ้น)	-	4,342,808	-	4,342,808
รวมจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,132,227,419	1,025,799,074	1,132,227,419	1,025,799,074
(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.12)	0.26	(0.10)	0.26

34 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์ นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล และนายปยุต ภูวกุลวงศ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจำนวนร้อยละ 49.47 ร้อยละ 6.77 ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 5.30 ตามลำดับ จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 31.31 ถือโดยบุคคลทั่วไป

กรรมการ _____
นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____
นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทใหญ่	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท อินโนวา เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเทอร์เน็ตปอเรชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท เมียนมา อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด	กิจการร่วมค้า	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท ไทชนันต์ จำกัด	กิจการร่วมค้า	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	กิจการร่วมค้า	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการบริหารร่วมกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขาย	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ/จ่าย	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน - อ้างอิงค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	6,254	1,830,668
บริษัทร่วม	2,159,594	-	2,159,594	-
การร่วมค้า	1,043,480	396,400	179,480	396,400
	3,203,074	396,400	2,345,328	2,227,068
รายได้จากการให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,545,620	81,407,885
บริษัทร่วม	-	5,598,674	-	5,418,674
การร่วมค้า	26,107,158	68,378,039	2,972,642	953,490
	26,107,158	73,976,713	4,518,262	87,780,049
รายได้โครงการขายใยแก้วนำแสง				
บริษัทย่อย	-	-	11,648,185	9,052,780
	-	-	11,648,185	9,052,780
รายได้ค่าบริการจัดการ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทใหญ่	720,000	-	720,000	-
บริษัทย่อย	-	-	12,834,300	9,510,566
การร่วมค้า	4,666,524	5,134,282	4,666,524	5,134,282
	5,386,524	5,134,282	18,220,824	14,644,848
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	4,787,700	2,277,251
การร่วมค้า	961,476	846,344	961,476	846,344
	961,476	846,344	5,749,176	3,123,595
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	482,740	2,607,243
บริษัทร่วม	285,370	256,442	285,370	256,442
การร่วมค้า	10,914,235	10,778,549	10,914,235	10,778,549
	11,199,605	11,034,991	11,682,345	13,642,234
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	-	403,035
การร่วมค้า	-	89,277,431	-	72,928,327
	-	89,277,431	-	73,331,362
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	-	74,999,325
	-	-	-	74,999,325

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข) การซื้อสินค้าและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนขายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	51,683,728	351,622,961
การร่วมค้า	27,674,671	10,832,925	15,635,573	778,103
	27,674,671	10,832,925	67,319,301	352,401,064
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 30)				
บริษัทใหญ่	-	246,446	-	21,651
บริษัทย่อย	-	-	1,518,699	980,702
	-	246,446	1,518,699	1,002,353

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	832,325	54,678,956
บริษัทร่วม	2,953,945	2,429,003	2,953,945	2,429,003
การร่วมค้า	12,343,796	43,766,163	3,593,703	6,301,200
รวม	15,297,741	46,195,166	7,379,973	63,409,159
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,210,790)	(269,422)	(2,346,044)	(269,422)
	13,086,951	45,925,744	5,033,929	63,139,237
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 11)				
บริษัทใหญ่	64,200	-	64,200	-
บริษัทย่อย	-	-	1,579,817	605,637
การร่วมค้า	29,391,413	13,267,317	16,840,324	13,267,317
	29,455,613	13,267,317	18,484,341	13,872,954
เงินตรงจ่าย (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	-	7,124
การร่วมค้า	65,558	-	65,558	-
	65,558	-	65,558	7,124

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินมัดจำซื้อสินค้า (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	13,560,020	1,588,040
	-	-	13,560,020	1,588,040
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 11)				
บริษัทร่วม	401,145	134,446	401,145	134,446
การร่วมค้า	502,182	-	502,182	-
	903,327	134,446	903,327	134,446
รายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	-	4,933,766
การร่วมค้า	12,879,574	19,564,455	931,000	1,206,000
	12,879,574	19,564,455	931,000	6,139,766
เงินปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	-	14,999,865
	-	-	-	14,999,865
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)				
การร่วมค้า	1,330,273	1,198,204	-	-
	1,330,273	1,198,204	-	-
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	14,414,048	43,460,962
การร่วมค้า	2,703,681	13,013,743	1,511,441	9,689,982
	2,703,681	13,013,743	15,925,489	53,150,944
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	2,900,989	6,858,009
การร่วมค้า	2,348,734	1,468,117	1,774,473	1,468,117
	2,348,734	1,468,117	4,675,462	8,326,126

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	27,000,000	-
บริษัทร่วม	100,000	-	100,000	-
การร่วมค้า	221,994,847	196,753,476	221,994,847	196,753,476
	222,094,847	196,753,476	249,094,847	196,753,476
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	31,220,000	7,600,000	58,220,000	7,600,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	190,874,847	189,153,476	190,874,847	189,153,476
	222,094,847	196,753,476	249,094,847	196,753,476

การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีแสดงไว้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม	196,753,476	322,350,756	196,753,476	360,850,756
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	35,620,000	142,100,000	79,620,000	315,100,000
รับคืนเงินให้กู้ยืมระหว่างปี	(12,000,000)	(276,000,000)	(29,000,000)	(487,500,000)
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	1,721,371	8,302,720	1,721,371	8,302,720
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม	222,094,847	196,753,476	249,094,847	196,753,476

รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 11,199,605 บาท ในงบการเงินรวมและ 11,682,345 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2563 : 11,034,991 บาท ในงบการเงินรวมและ 13,642,234 บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.31 และร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.31 และร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี)

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	36,886,194	32,152,023	13,667,524	10,223,816
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,745,617	2,539,864	670,436	602,656
	38,631,811	34,691,887	14,337,960	10,826,472

35 หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันโดยธนาคาร จำนวน 291.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 318.08 ล้านบาท)

36 การอนุมัติงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กรรมการ _____

นายปยุต ภูวกุลวงศ์

กรรมการ _____

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล